
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ประจ าปี  2563  (ครั้งที่ 2 ) 
เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
 

ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

  ผู้มาประชุม     

1 นายณรงค์     กระฐินทอง ประธานสภา อบต.  ณรงค์  กระฐินทอง 

2 นายวิษณุ   จ่างศรี รองประธานสภา อบต.  วิษณุ  จ่างศรี 

3 นางชนิกานต์    นกต่อ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1  ชนิกานต์  นกต่อ 

4 นายพัลลภ    พ้นภัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1  พัลลภ    พ้นภัย 

5 นายนิยม    แก้วชัด ส.อบต.ธงชัย หมู่ 2  นิยม  แก้วชัด 

6 นายนิรันดร์   เทพทิพย์อ าพร ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3  นิรันดร์  เทพทิพย์อ าพร 

7 นายบุญมี  งามวิลัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3  บุญมี  งามวิลัย 

8 นางถนอม  เดือดใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4  ถนอม  เดือดใจ 

9 นายช านาญ   อุบลน้อย    ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4  ช านาญ   อุบลน้อย    

10 นายณรงค์ศักดิ์    หมูแฮม ส.อบต.ธงชัย หมู่ 5  ณรงค์ศักดิ์    หมูแฮม 

11 นางบังเอิญ   อยู่ทอง ส.อบต.ธงชัย หมู่ 6  บังเอิญ  อยู่ทอง 

12 นายอนุรักษ์    กิ่งจันทร์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7  อนุรักษ์    กิ่งจันทร์ 

13 นายบุญส่ง  พูลพิพัฒน์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7  บุญส่ง  พูลพิพัฒน์ 

14 นายเอนก    เย็นใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  เอนก  เย็นใจ 

15 นายธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  ธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา 

16 นายเขมณัฏฐ์    เจี่ยวยี่ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  เขมณัฏฐ์  เจี่ยวยี่ 

17 นายพิทักษ์   บัวสุ่น เลขานุการสภา       พิทักษ์   บัวสุ่น 

    

 ผู้ไม่มาประชุม 
  1 นายภิรักษ์    ทัพพะรังสี ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  ลากิจ 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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 ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1 นายประหยัด   แสงหิรัญ นายก อบต.      ประหยัด   แสงหิรัญ 

2 นายณรรฐพล   ภัยลี ้ รองนายก อบต.      ณรรฐพล  ภัยลี ้

3 นายชูชาติ  ประทุม รองนายก อบต       ชชูาติ   ประทุม 

4 นางสาวยศสยา  แสงหิรัญ เลขานายก อบต.      ยศสยา  แสงหิรัญ 

5 นางสาวพุทธิดา   พูลศักดิ์ รองปลัดฯ      พุทธิดา   พูลศักดิ์ 

6 นายสมชาติ  จันทร์งาม ผู้อ านวยการกองช่าง      สมชาติ  จันทร์งาม 

7 นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต     นักวิชาการสาธารณสุข      กมลภรณ์   สมานจิต 

8 นางสาวจรรยา  ชื่นกมล นักวิชาการพัสดุ      จรรยา  ชื่นกมล 

9 นางสาวสุชาดา    ถาวรานุรักษ์ 
นักวิชการศึกษา รก.ผอ.กอง

การศึกษา 
     สชุาดา    ถาวรานุรักษ์ 

10 นางสาวธัญยธรณ์    ประทุม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
รก.หัวหน้าส านักปลดัฯ      ธัญยธรณ์  ประทุม 

11 นางสาวนันท์นภัส    สุบการ ี นักจัดการงานทั่วไป      นันท์นภัส  สุบการ ี
 
 

ข้อประชุม 
  เมื่อเวลา  10.00  น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว  
นายพิทักษ์    บั วสุ่ น   เลขานุการสภาฯ  ได้ ให้ อาณัติสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเข้ านั่ งประจ าที่                                          
มี นายณรงค์  กระฐินทอง  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
                               2563  วันที่   21  สิงหาคม  2563  
  
มติที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  

จ านวน 15 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

3.1  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม 

 

/-3-/เมื่อวันที่... 
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ประธานสภา ฯ เมื่ อวั นที่   26   สิ งหาคม  2563  ได้มี การประชุมของคณะกรรมการ                

แปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยไดแ้ต่งตั้งขึน้มาเพ่ือพิจารณา 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเชิญ 
   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง 
 

นายนิยม  แก้วชัด ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมแปรญัตติ เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  
ประธานคณะกรรมการ  2563  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย  ซึ่งมี   
แปรญัตติฯ กระผมเป็นประธาน  นายเอนก  เย็นใจ ,นายช านาญ  อุบลน้อย,นายนิรันดร์           

เทพทิพย์อ าพร  เป็นกรรมการและนางชนิกานต์  นกต่อ  เป็นกรรมการและ
เลขานุการฯ  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยได้มีมติ  ในการประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2562             
ได้ก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564   ในวันที่ 22 -25    สิงหาคม  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ฯ เสนอค า
แปรญัตติดังกล่าวตามเวลาที่สภาก าหนด แต่อย่างใด 

 คณะกรรมการแปรญัตติได้ปรึกษาหารือและร่วมกัน พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ว่ามีความ
เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้
ตามร่างเดิมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ   จึงขอเสนอสภาองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลธงชัย เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และที่ 3 ต่อไป พร้อมกันนี้ขอเสนอ
เพ่ิมเติมเรื่องการตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ในการท าหมันสุนัข
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องสุขนัขจรจัด 

 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการประชุม 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งสรุปได้ว่าในชั้นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือ
ผู้ บริหารท่ านใด ยื่ น เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้แปรญัตติแต่อย่างใด ผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จึงมีความเห็นให้ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  คงไว้ตามร่างเดิม 
 มีสมาชิกท่านใดมีข้อติดใจอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดติดใจ 
 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญลงมติวาระสอง 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  15  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
 

ประธานสภาฯ สรุป  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  คงไว้ตามร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ธงชัยเสนอ ถือว่าผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติ นะครับ 

 

/-4-/ต่อไปจะ... 
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ประธานสภาฯ ต่อไปจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564   ในวาระท่ี 3  (ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

 

นายพิทักษ์  บัวสุ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน

วาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ ไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม 
   หรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติในท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  15  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเห็นชอบให้ตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

4.1  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 14 โครงการ  
 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหาร 
 

นายประหยัด  แสงหิรัญ   มอบเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย ชี้แจงรายละเอียด 
 นายก อบต.ธงชัย   
 

นายพิทักษ์ บัวสุ่น      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้เกิดผลกระทบ            
เลขานุการสภาฯ    ในด้านการเงินการคลัง ซึ่งมีผลกระทบกับ อปท.แทบทุกแห่งเงินรายได้ไม่เข้าตาม 

เกณฑ์จึงท าให้ไม่สามารถกันเงินงบประมาณได้ ต้องจ่ายขาดเงินสะสมรายละเอียด
ขอให้รองปลัดฯ ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

 

นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ ์  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รัฐบาลมีนโยบายลดภาษ ี
รองปลัดฯ  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลจึงไม่สามารถจัดสรรเงินให้ได้  

ส่งผลให้โครงการของ อปท.ทุกแห่งด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ประกอบกับรัฐบาลได้สั่งการมาให้น าเงินสะสมมาใช้จ่ายเพื่อ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากมีความจ าเป็น ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน ด้านบริการสาธารณะ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 14 โครงการ รายละเอียดขอ
อนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 

/ญัตติขออนุมัติ.. 



-5- 
นายสมชาติ จันทร์งาม     ญัตติขออนุมติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 14 โครงการ   
ผอ.กองช่าง   1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
            งบประมาณ      355,000.-บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน  
         งบประมาณ   447,000,.-บาท 

         (บริเวณสามแยกตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่เอกสิทธิ์-สะพานปูนใหม่) หมู่ 6 
3.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จส.ซอย 7 หมู่ที่ 2  

            งบประมาณ   322,000.-บาท 
4.โครงการขุดลอกก าจัดวัชพืชและดินเลนเปิดทางน้ าคลองสนาม
พราหมณ์  หมู่ที่ 9   งบประมาณ      26,500.-บาท   
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าโคกระหุ่ง หมู่ที่ 5            

งบประมาณ     81,000.-บาท 
6.โครงการปรับปรุงถนน ซอยหน้าถ้ าทับทิม(บ้านครูเตา) หมู่ที่ 8          

งบประมาณ    100,000.-บาท 
7.โครงการปรับปรุงถนนสายข้างร้านกระจกเพชร  หมู่ที่ 7           

งบประมาณ    100,000.-บาท 
8.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนคาน                    

งบประมาณ     400,000.-บาท 
9.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประตูน้ าซอย 3 หมู่ที่ 
9    งบประมาณ    366,000.-บาท 
10.โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าถนนสายข้างวัดอินทาราม หมู่ 7        

งบประมาณ     50,000.-บาท 
11.โครงการย้ายหอกระจายข่าวหมู่บ้านไปติดตั้งบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ ม้าน
สะอาด    งบประมาณ  30,000.-บาท 
12.โครงการปรับปรุงถนนซอยคีรีรัถยา 13 หมู่ที่ 8   

    งบประมาณ    89,000.-บาท 
13.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเข้าประตูน้ า ซอย 1-4  

หมู่ที่ 9  งบประมาณ    238,000.-บาท 
    14.โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าบนเขาหลวง  
        งบประมาณ 130,000.-บาท  
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,734,500.-บาท   

(สองล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 
นายธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา เพราะเหตุใดไม่ใช้งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณก่อน  
ส.อบต.ม.9   
 
 
 

/-6-/เนื่องจากเกิด... 
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นายประหยัด  แสงหิรัญ    เนื่องจากเกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19  
นายก อบต.ชัย   ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนเรื่องการจัดเก็บภาษีจึงท าให้เงิน 

 รายได้ไม่เข้ามา และรายได้ลดลงท าให้ไม่สามารถกันเงินงบประมาณได้เนื่องจาก              
 ไม่มีตัวเงินเข้ามาจึงมีความจ าเป็นต้องอนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย    
 จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือมาด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา  
 ความเดือดร้อนของประชาชน   

 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ 
      ตามญัตติ  ข้อ 4.1  
 
ที่ประชุม     เห็นชอบ  15  เสียง   งดออกเสียง 1  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิก 
 
นายนิรันดร์  เทพทิพย์อ าพร ขอสอบถามเรื่องโครงการขยายเขตประปาซอยโพธิ์ทอง 
ส.อบต.ม.3 
 
นายสมชาติ จันทร์งาม องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยได้ด าเนินการอุดหนุนงบประมาณไปให้การประปา 
ผอ.กองช่าง  ส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว 
 
นายเอนก เย็นใจ  ขอสอบถามเรื่องการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมตลาดนัด สามารถจัดท าได้หรือไม่ 
ส.อบต.ม.8 
 
นายพิทักษ์  บัวสุ่น การเก็บค่าธรรมเนียมต้องมีการจัดท าข้อบัญญัติจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
เลขานุการสภาฯ  

 
นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต  องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย ยังไม่ได้มีการน าเข้าข้อบัญญัติเรื่องการ 
นักวิชาการสาธารณสุข จัดเก็บค่าธรรมเนียม เบื้องต้นต้องประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องว่าสามารถด าเนินการ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ จัดท าได้หรือไม่ หรือจะด าเนินการไปในทิศทางใด 
 
นายประหยัด  แสงหิรัญ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับตลาดนัด มอบส านักงานปลัดฯและกอง 
นายก อบต.ธงชัย  สาธารณสุขฯ รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดมาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาในคราว 

ประชุมสภาฯ ครั้งหน้าด้วย 
 
นายเขมณัฏฐ์ เจี่ยวยี่ ขอสอบถามเรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลไม่ทราบว่า 
ส.อบต.ม.9  ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะสภาฯ ได้เห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่ามี 

ความคืบหน้าหรือไม่ 
 

/-7-/เนื่องจากเรื่อง... 
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นายประหยัด  แสงหิรัญ   เนื่องจากเรื่องนี้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคนเดิมได้รับผิดชอบอยู่ได้ขณะนี้ได้ 
นายก อบต.ธงชัย  ย้ายไปเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ซึ่งจะมอบหมายให้ส านักปลัดฯ ได้ติดตาม 

เรื่องนี้ต่อไป 
 
 
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
   เมื่อไม่มีผู้ใดจะกล่าวอะไรอีก ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
 ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  10.30   น. 

           
                 (นายพิทักษ์   บัวสุ่น) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
               ผู้บันทึกการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว     
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ       นิยม  แก้วชัด       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายนิยม  แก้วชัด)    
 

 ลงชื่อ       ช านาญ   อุบลน้อย      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายช านาญ  อุบลน้อย) 
 

ลงชื่อ       ณรงค์ศักดิ์   หมูแฮม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายณรงค์ศักดิ์   หมูแฮม) 
 

ลงชื่อ       ชนิกานต์  นกต่อ      เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางชนิกานต์   นกต่อ) 
 
 
 

 
               (นายณรงค์  กระฐินทอง) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


